



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้าง/พนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้าง/พนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ อัตรา ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันฯ จำนวน ๑ ราย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้าง/พนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยอนุโลม จึงประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้าง/พนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลคะแนนที่สอบได้ในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และภาคความรู้ความสามารถในตำแหน่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ดังนี้

เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	คะแนนความรู้ความสามารถสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	คะแนนรวมเต็ม (๒๐๐ คะแนน)	คิดเป็นร้อยละ	คัดเลือกได้ลำดับที่
๐๐๑	นายภานุมาส แรงเขตกิจ	ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)	๙๐.๐๐	๘๕.๖๖	๑๗๕.๖๖	๘๗.๘๓	๑

อนึ่ง การดำเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่า เป็นผู้มีความสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯ ดังนั้นหากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีความสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯ แล้ว หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วก็ตามจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะพิจารณายกเลิกการบรรจุแต่งตั้งในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายอัศวเดช ทองใจสด)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์